

*Thái Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2019*

\*  
Số 166 -BC/ĐUK

**BÁO CÁO**

**sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng  
6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**I- LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM TRA,  
GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG**

**1- Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát**

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và đảng viên trong toàn Đảng bộ như Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-03-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18-12-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-20-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 05-QĐi, ngày 28-8-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 11-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 25-QĐ/TU, ngày 08-4-2019 về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ trong doanh nghiệp; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản Hướng dẫn khác của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối phụ trách các cụm và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên; trực tiếp các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo chương trình và chỉ đạo ủy ban kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 bảo đảm trọng tâm, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Định kỳ sơ, tổng kết công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; sơ kết các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

## **2- Về xây dựng chương trình của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp**

*2.1- Đối với cấp ủy, chi bộ:* Tổng số xây dựng 91 cuộc kiểm tra và xây dựng 92 cuộc giám sát. Cụ thể:

- Đảng ủy Khối đã xây dựng 1 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát.

+ Cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ/CP, ngày 19-6-2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

+ Cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở tổ chức đảng.

+ Cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Đảng ủy cơ sở xây dựng 45 cuộc kiểm tra và 45 cuộc giám sát

- Chi bộ xây dựng 45 cuộc kiểm tra và 45 cuộc giám sát.

*2.2- Đối với ủy ban kiểm tra*

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối xây dựng 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát (trong đó: 1 cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; 1 cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới việc chi hoạt động công tác đảng từ nguồn ngân sách cấp hỗ trợ theo Quyết định 99-QDD/TW, ngày 30/5/2012 và công tác thu, nộp và quản lý sử dụng đảng phí; 1 cuộc giám sát tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới về chấp hành quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về hồ sơ, thủ tục xem xét kết nạp đảng viên.

- Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng 45 cuộc kiểm tra (có 20 cuộc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng; 25 cuộc

kiểm tra về thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí tại chi bộ) và 45 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình...

## **II- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG**

### **1- Kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng**

#### *1.1- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên*

Đảng ủy cơ sở và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 30/90 cuộc đối với 45 tổ chức đảng và 45 đảng viên đạt 33,3% so kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Nội dung kiểm tra: chủ yếu tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, cấp ủy mình; việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân lao động, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước; việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; rèn luyện phẩm chất, lối sống của đảng viên và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm...

Chi bộ kiểm tra đảng viên thường xuyên thông qua sinh hoạt thường kỳ, qua kiểm tra, phân tích, chất lượng đảng viên; qua nhận xét, đánh giá, phản ánh của tổ chức đoàn thể; qua phân tích chất lượng đảng viên; qua kiểm điểm tự phê bình của đảng viên, tổ chức đảng...

#### *1.2- Giám sát tổ chức đảng và đảng viên*

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối đã thực hiện 1/2 cuộc giám sát đối với 16 tổ chức đảng đạt 50% so kế hoạch xây dựng. Nội dung: 1 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt chi bộ đối với 16 tổ chức đảng.

Đảng ủy cơ sở và chi bộ đã tiến hành giám sát 21/90 cuộc đối với 33 lượt tổ chức đảng và 33 đảng viên đạt 23,3% so kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Nội dung giám sát tập trung về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy mình; đối với đảng viên việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc bảo đảm quyền của đảng viên...

Chi bộ chủ yếu thực hiện giám sát thường xuyên thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; bình xét, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy: 1 cuộc giám sát của Đảng ủy Khối đã xây dựng Quyết định, kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, thời gian, lực lượng kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí Thường trực Đảng ủy chủ trì, triển khai thực hiện đến các đối tượng kiểm tra, giám sát. Kết luận kiểm tra không có tổ chức đảng vi phạm và kết quả giám sát không có tổ chức đảng phải chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm. Một số cấp ủy tổ

chức đảng còn tồn tại hạn chế đã được uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới đã thực hiện tốt những nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch xây dựng từ đầu năm; tuy nhiên cũng còn một số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt những nội dung kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

## **2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban tham mưu của cấp ủy**

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng, thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát theo Quyết định 25-QĐ/TU, ngày 08-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ trong doanh nghiệp.

Phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch hằng năm thuộc lĩnh vực phụ trách; tham gia các cuộc kiểm tra của cấp ủy khi được cấp ủy giao và theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

## **3- Kết quả thực hiện của Ủy ban Kiểm tra các cấp**

*3.1- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng*

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã tiến hành 7 cuộc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 10 chi bộ. Qua kiểm tra, kết luận có 4/10 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, còn 3/10 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và rút kinh nghiệm.

*3.2- Thực hiện giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên*

*a) Giám sát thường xuyên*

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở đã tăng cường giám sát thường xuyên việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhiệm vụ đảng viên và tập trung giám sát việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát.

*b) Giám sát chuyên đề*

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở đã tiến hành giám sát 19 cuộc đối với 28 tổ chức đảng, 28 đảng viên. Trong đó: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát 1 cuộc đối với 4 tổ chức đảng cấp dưới và 4 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát 18 cuộc đối với 24 tổ chức đảng, 24 đảng viên.

- Nội dung giám sát: Đối với tổ chức đảng: việc lãnh đạo, chỉ đạo nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên và của đảng ủy; quy chế

làm việc của cấp ủy...Đối với đảng viên: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống. Qua kết quả giám sát nhận thấy: 17/28 tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt những nội dung được giám sát; còn 11/28 tổ chức đảng và đảng viên chưa thực hiện tốt những nội dung được giám sát, đã được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

### 3.3- Thi hành kỷ luật đảng viên

6 tháng đầu năm 2019 chi bộ đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đồng chí. Hình thức kỷ luật: khiển trách 2. Nội dung vi phạm dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) 2. Đối tượng là đảng viên không giữ chức vụ 2.

### 3.4- Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí

Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 9 chi bộ về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra đã giúp cho tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra đã chấn chỉnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí ở cơ sở theo đúng Quy định Điều lệ Đảng.

## 4- Tổng hợp kết quả chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2019

- Đảng ủy Khối thực hiện 1/2 cuộc giám sát đạt 50% so với kế hoạch xây dựng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện 1/1 cuộc giám sát.

- Đảng ủy cơ sở và chi bộ thực hiện 30/90 cuộc kiểm tra đạt 33,3% và thực hiện 21/90 cuộc giám sát đạt 23,3% so với kế hoạch xây dựng từ đầu năm.

- Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện 16/45 cuộc kiểm tra đạt 35,5% và thực hiện 18/45 cuộc giám sát đạt 40% so với kế hoạch xây dựng từ đầu năm.

## III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

Đảng ủy Khối thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp, thâm niên, nâng lương, khen thưởng cho cán bộ kiểm tra viên... Duy trì nền nếp quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê với Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

## IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1- Ưu điểm

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và cơ sở đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp. Việc xây dựng chương trình, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm yêu cầu theo kế hoạch.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đưa công tác kiểm tra, giám sát dần đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở.

## **2- Hạn chế, yếu kém**

- Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa cao; nội dung chương trình kiểm tra chưa sát với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác giám sát chưa được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, cá nhân, tổ chức.

- Việc chủ động nắm tình hình, phát hiện tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở một số tổ chức đảng còn hạn chế. Một số cấp ủy thiếu chủ động, ngại va chạm và có nơi còn có biểu hiện bao che khuyết điểm vi phạm của đảng viên.

- Việc lập, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa đầy đủ, đảm bảo theo quy định; chưa chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

## **3- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém**

Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát nên còn xem nhẹ.

Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 2 cấp có nhiều biến động luân chuyển công tác và đại đa số cán bộ cơ sở đều kiêm nhiệm nên trình độ, kiến thức, kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

### **Phần thứ hai**

## **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hằng năm đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "xây dựng và chỉnh đốn Đảng", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng.

2- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

3- Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, quy chế làm việc của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...

4- Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn ủy ban kiểm tra 2 cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Khối
- Các UVBCH Đảng bộ Khối
- Ủy viên UBKT ĐUK
- Lưu VP-UBKTĐUK

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Đào Quang Vũ

